

Số: 230/BC-PTTH

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 8 năm 2019

SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG

ĐẾN Số: 8339
Ngày: 03/9/2019

Chuyển:.....

Lưu hồ sơ số:.....

BÁO CÁO

Tình hình kết quả thực hiện công tác tuyên truyền
cải cách hành chính, Quý III – năm 2019

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kế hoạch, chương trình, đề án về cải cách hành chính của tỉnh:

Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng (PT&TH) là cơ quan thông tin đại chúng trực thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng, với chức năng, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao là thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các hoạt động điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Đài PT&TH đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành trong tỉnh mở các chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình tuyên truyền về các gương, mô hình điển hình, công tác cải cách hành chính (CCHC)... Nhất là tuyên truyền Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW - khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua các gương điển hình về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực, được phát sóng hàng tuần trong tiểu mục Học tập và làm theo Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều tấm gương nổi bật về ý thức phục vụ nhân dân, áp dụng công nghệ thông tin, triển khai ISO, cải cách thủ tục hành chính, một cửa liên thông.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về công tác kiểm tra công vụ, gắn với cải cách nền hành chính, cải cách lề lối làm việc của các cấp ở cơ sở, đặc biệt là theo đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đến kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn, đơn vị một cửa của các sở, ngành cấp tỉnh, nhất là Hội nghị về CCHC liên quan đến chỉ số PCI của tỉnh rất được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, của các doanh nghiệp và người dân.

2. Kết quả cụ thể:

- Trong chương trình Thời sự địa phương:

Từ ngày 26/5/2019-25/8/2019, Đài đã thực hiện hơn 176 lượt tin, bài tuyên truyền trên kênh phát thanh, truyền hình (kênh STV1 và STV2) và Trang Thông tin Điện tử tổng hợp. Nội dung tuyên truyền chủ yếu các mô hình hay, giải pháp cải cách hành chính hiệu quả góp phần xây dựng chính quyền thân thiện. Công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến, công tác cải cách thủ tục hành chính ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh. Công tác kiểm tra, hội thảo, hội thi về Cải cách hành chính do tỉnh tổ chức; Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh Sóc Trăng làm việc với các địa phương, đơn vị.

- Trong đó, đã thực hiện các tin, bài nổi bật, được đánh giá cao và được đồng đảo khán thính giả quan tâm như: Công an Sóc Trăng Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, gắn với đổi mới, nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; Long Phú hiệu quả của công tác cấp giấy Chứng minh nhân dân; Mỹ Tú: Hiệu quả câu lạc bộ “Thanh niên xung kích tình nguyện cải cách hành chính”; Sóc Trăng khó khăn việc nhân rộng các mô hình cải cách hành chính; Kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách một số địa phương.

- Về thực hiện các chuyên mục:

Phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng thực hiện 03 chuyên mục (mỗi tháng 01 chuyên mục):

+ Phản ánh việc tiếp nhận và trả hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Kết quả thực hiện Chỉ số CPI (năng lực cạnh tranh) trên địa bàn tỉnh.

+ Cung cấp dịch vụ công trực tuyến - Triển khai Chính phủ điện tử.

- Qua công tác tuyên truyền, các đơn vị, cơ sở đã có bước chuyển biến trong hoạt động hành chính của đơn vị mình, giảm tình trạng sử dụng giờ làm việc cho các việc riêng, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, giúp người dân thấy được sự chuyển biến mang tính phục vụ nhân dân của nền công vụ tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài công tác tuyên truyền, đơn vị còn tham gia trực tiếp đóng góp ý kiến cho Bộ chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Nội vụ; Đơn vị cũng triển khai cài đặt Dịch vụ công trực tuyến để giao dịch với Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và Cục thuế tỉnh Sóc Trăng.

3. Mức độ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền CCHC so với kế hoạch:

Căn cứ Quyết định 22/2016/QĐ-UBND, ngày 07/9/2016, Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019. Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, nhiệm vụ chính của đơn vị là phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ nội dung công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, do vậy Đài PT&TH Sóc Trăng không thuộc phạm vi áp dụng chế độ một cửa, một cửa liên thông (tại khoản 2, điều 2, Quy định thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông).

Qua kết quả đạt được, Đơn vị tự đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ là hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Bốn